

Số: /KH-BATGT

Mường Tè, ngày 30 tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH

Bảo đảm trật tự An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2024 trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 217/BATGT-VP ngày 29/8/2024 của Ban an toàn giao thông tỉnh Lai Châu về việc bảo đảm trật tự An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2024.

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn toàn huyện trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2024, Ban ATGT huyện Mường Tè, xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành trật tự ATGT, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng tham gia bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2024 thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ, và tháng cao điểm an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện.

3. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng và thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT ngay trong những ngày nghỉ Lễ 2/9 và tháng cao điểm về an toàn giao thông để tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm ATGT 2024.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn huyện trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định bảo đảm ATGT đối với người tham gia giao thông như: Đã uống rượu, bia không lái xe; không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu; không sử dụng điện thoại khi đang lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên

ô tô; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; mặc áo phao khi ngồi trên phương tiện thủy.

2. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến Quốc lộ, các tuyến tỉnh lộ có mật độ giao thông cao, các tuyến đường nội thị... kiểm tra điều kiện an toàn trên các phương tiện thủy chở khách, các bến đò ngang sông. Đẩy mạnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vào nhất là dịp nghỉ Lễ 2/9 và tháng cao điểm ATGT.

3. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, chỉ đạo các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp vận tải, bến xe, xây dựng kế hoạch và tổ chức vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ 2/9 ; chủ động xây dựng phương án giải toả khách tại các bến xe khi lượng khách tăng cao, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, nhồi nhét khách, tăng giá vé trái quy định, chạy sai luồng tuyến...

4. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đảm bảo trả lại mặt đường êm thuận trước kì nghỉ Lễ 2/9. Tăng cường hướng dẫn và bảo đảm giao thông tại các tuyến đường đang thi công sửa chữa đảm bảo mặt đường êm thuận, không để xảy ra tai nạn, va chạm trong khi thi công.

5. Xây dựng và triển khai phương án hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí giao thông trọng điểm, các khu vực tập trung đông người, nơi diễn ra các lễ hội của địa phương.

6. Tăng cường ra quân xử lý vi phạm hành lang vỉa hè và lập lại trật tự đô thị tại các địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

Tổ chức kiểm tra trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 2/9 tại các bến xe, các đơn vị vận tải về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ, tháng cao điểm về an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm ATGT 2024. Chỉ đạo các đơn vị vận tải công khai bảng giá vé, số xe, theo tuyến thời gian và loại hình dịch vụ; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định, ép buộc hành

khách sử dụng dịch vụ, sang nhượng hành khách trái quy định, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện bảo đảm kỹ thuật, tăng cường chấn chỉnh, giáo dục đội ngũ lái xe tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, chấp hành đúng quy định về thời gian lái xe, lưu ý khi lái xe trên đường đèo dốc nguy hiểm phòng tránh xảy ra tai nạn; có phương án huy động phương tiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển khi lượng khách tăng cao, không để xảy ra tình trạng hành khách không có xe đi lại trước, trong và sau dịp nghỉ lễ do thiếu phương tiện.

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm lòng, lề đường, lập lại trật tự hành lang, đô thị; thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT tại các công trình đang thi công, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm và trả lại lòng đường phục vụ cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Công bố số điện thoại đường dây nóng của Ban ATGT huyện về công tác bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân tình hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện.

2. Công an huyện

Chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT. Tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều; dừng, đỗ phương tiện trái phép; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; vi phạm khi đi qua đường ngang; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật; không có giấy phép lái xe, bằng cấp; phương tiện thủy không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu dầm, chủ phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định. Bố trí lực lượng thường xuyên trực trên các tuyến đường giao thông trọng điểm và các khu vực phức tạp về trật tự ATGT.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông và các phòng, ban liên quan của huyện thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động vận tải ngay tại bến, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không

đảm bảo các quy định chất lượng phương tiện, không có biện pháp phòng chống cháy nổ, kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe trước khi xuất bến; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: Chở quá số người quy định, “nhồi nhét” khách, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định. Có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra phương tiện chở khách đường bộ, đường thủy nội địa; kịp thời phát hiện và kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, đặc biệt là xe chở xăng dầu và hóa chất, chú trọng xử lý các vi phạm về tốc độ, tránh, vượt xe, vi phạm quy định về người lái xe và an toàn kỹ thuật phương tiện khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ. Bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực trên các tuyến đường giao thông trọng điểm và các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cung cấp danh sách, thông tin liên hệ để công bố số điện thoại đường dây nóng của Ban ATGT huyện về công tác bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân tình hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ trên địa bàn huyện.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt Công an huyện tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 02/9, và tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm ATGT 2024, nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; khẩu hiệu tuyên truyền: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Thắt dây an toàn trên xe ô tô”, “mặc áo phao đúng quy định khi đi đò”, “đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”...

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường trực thuộc huyện tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và

ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT khu vực công trường.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện.

5. Các đơn vị trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo đóng trên địa bàn huyện

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn huyện; tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh.

6. Trung tâm Y tế huyện

Chủ động, Chỉ đạo các cơ sở y tế khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện ứng trực 24/24h, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự trữ để đảm bảo khả năng cao nhất, điều kiện tốt nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

7. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, triển khai các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả đến tất cả cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện các quy định của pháp Luật về trật tự ATGT, gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tuyên truyền, vận động người dân không tự ý sử dụng lòng đường, vỉa hè tổ chức các hoạt động cộng đồng (đám tang, đám cưới, hội, liên hoan...) gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông; nhắc nhở, quản lý con em mình trong thời gian nghỉ Lễ, Tết tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Đảm bảo cho Nhân dân vui chơi an toàn trong dịp nghỉ Lễ, và cả năm 2024.

Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về vận tải, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ, tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông.

Trên đây là Kế hoạch của Ban ATGT huyện về bảo đảm trật tự An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2024 trên địa bàn huyện. Ban ATGT huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban ATGT tỉnh; (để B/c)
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; (để B/c)
- Các thành viên Ban ATGT huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện; (đăng tải)
- Lưu: VT, P.KTHT.

**TM. BAN ATGT HUYỆN
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đào Văn Khánh**